

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนงานโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ลำดับ ที่	กิจกรรม	จุดประสงค์	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างวัฒนธรรมต่อต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
๑	เผยแพร่ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)	เพื่อปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ	/			
๒	อบรมโครงการพัฒนาธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ปี ๒๕๖๒	เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานการปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล			/	จัดการอบรมในไตรมาส ๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกป้องกันการทุจริต						
๓	ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ไม่ทนต่อการทุจริต (PANUS ZERO Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	เพื่อแสดงเจตจำนงบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติงานที่โปร่งใส โดยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ		/		
๔	ประกาศสำนักงานสาธารณสุขพนัสนิคม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน	เพื่อเป็นแนวทางและพัฒนาระบบการดำเนินงานส่วนราชการให้ขับเคลื่อนภารกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม		/		

ลำดับ ที่	กิจกรรม	จุดประสงค์	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	หมายเหตุ
๕	ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนสนิม เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ใน หน่วยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนสนิม ปี พ.ศ.๒๕๖๒	เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความระมัดระวัง ไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ การรับผลประโยชน์ การ ใช้อิทธิพลในฐานะและตำแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการ จัดหาหรือการใช้ข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์		/		
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างเสริมประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต						
๖	สร้างภาคีเครือข่ายหน่วยงานตรวจสอบระดับอำเภอ	เพื่อสร้างการเสริมสร้างความร่วมมือใน การเฝ้าระวังและ ป้องกันการทุจริต ภายใต้กิจกรรมการให้ความรู้เพื่อปลูก จิตสำนึก บุคลากรสาธารณสุขในการ ป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต		/		
๗	จัดทำสื่อสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน "				/	
	๑) จัดทำสติ๊กเกอร์ซีทรูรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในหน่วยงา		/			
	๒) จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน		/			